

Số: /SNN-KHTC
V/v giải quyết và trả lời kiến nghị
của cử tri trước Kỳ họp thứ 21,
HĐND tỉnh khóa X

Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
- Các Cử tri liên quan.

Thực hiện Công văn số 4655/UBND-TH ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X; Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai Văn bản số 1434/SNN-KHTC ngày 11 tháng 7 năm 2024 đến các đơn vị liên quan thuộc Sở. Sau khi tổng hợp, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo nội dung giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị và gửi nội dung trả lời đến cử tri liên quan, cụ thể như sau:

1. Cử tri Hoàng Văn Tiến, thôn Lũng Danh, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì phản ánh “*Công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thôn Lũng Danh được đầu tư xây dựng từ tháng 8/2023 đã thực hiện lắp đặt ống nước ở một số đoạn còn nông, nguồn nước chảy tràn ra ngoài nhưng trong bể lại thiếu nước, ... Đề nghị Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh kiểm tra, khắc phục để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân*”.

Trả lời:

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao cho đơn vị chuyên môn thuộc Sở (*Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường*) làm việc với địa phương và cử tri Hoàng Văn Tiến trong ngày 11/7/2024. Kết quả như sau:

Công trình cấp nước sinh hoạt nguồn Khuổi Pẩu thôn Lũng Danh thuộc Dự án Đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho các xã vùng đặc biệt khó khăn huyện Na Rì. Dự án được triển khai thi công từ tháng 9/2023 và hoàn thành tháng 12/2023. Hiện nay dự án đang thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian thực hiện dự án để tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu, tổ chức bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định. Để phục vụ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân được kịp thời, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Bắc Kạn (Chủ đầu tư dự án) đã mời đại diện thôn Lũng Danh, UBND xã Liêm Thủy cùng đi kiểm tra thực tế các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành, tiến hành chạy thử đảm bảo cấp nước cho tất cả các hộ dân, hướng dẫn về công tác quản lý vận hành và bàn giao tạm thời công trình cho UBND xã Liêm Thủy quản lý, sử dụng từ ngày 25/01/2024.

Để khắc phục nội dung kiến nghị của cử tri, tại buổi làm việc ngày 11/7/2024 về kiểm tra thực tế công trình và cùng nhau trao đổi, làm rõ, giải quyết theo các nội dung như sau:

+ Tại thời điểm kiểm tra, nguồn nước đảm bảo lưu lượng, công trình hoạt động tốt, bể chứa đầy nước, các hộ dân sử dụng nước ổn định. Qua trao đổi làm rõ với cử tri Hoàng Văn Tiến được biết vào thời gian khoảng tháng 5/2024, cử

tri nhận được một số phản ánh của bà con nhân dân trong thôn có một số hộ dân dung nước chưa có ý thức, xả tự do xuống ao, ruộng dẫn đến một số hộ phía sau không có nước sử dụng. Tuy nhiên sau khi thôn tuyên truyền và thống nhất quy chế sử dụng nước nên công trình đã hoạt động bình thường, cung cấp nước ổn định cho tất cả các hộ sử dụng trong khoảng 01 tháng trở lại đây.

+ Qua kiểm tra thực tế có một số vị trí cục bộ trên tuyến ống nằm trên địa hình vách đá không thể đào chôn được; các vị trí này nằm dọc từ cửa thu về bể chứa, nằm dưới tán rừng tự nhiên, đã được gia cố ổn định bằng trụ bê tông tại các vị trí xung yếu, ít chịu ảnh hưởng tác động của con người và không bị ảnh hưởng của dòng chảy nên hệ thống tuyến ống đảm bảo yếu tố kỹ thuật và an toàn.

2. Cử tri Ma Thế Hanh, công chức tư pháp - hộ tịch xã Yên Dương, huyện Ba Bể :

2.1. Ý kiến: *“Có cơ chế hỗ trợ giá giống lúa, ngô, phân bón cho nhân dân đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”*

Trả lời:

Trên cơ sở nội dung tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT đã liên hệ trực tiếp với cử tri Ma Thế Hanh; qua trao đổi, cử tri làm rõ ý kiến đề nghị, cụ thể như sau: *“Đề nghị có cơ chế hỗ trợ giá giống lúa, ngô, phân bón cho nhân dân trong sản xuất nông nghiệp”*.

Đối với nội dung kiến nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao đơn vị chuyên môn tham mưu, rà soát các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan đến hỗ trợ giá giống lúa, ngô, phân bón.

Đến thời điểm hiện nay, Nhà nước chưa có cơ chế hỗ trợ giá giống lúa, ngô, phân bón trực tiếp cho người sản xuất. Việc hỗ trợ cho sản xuất thực hiện theo hình thức hỗ trợ trực tiếp giống lúa, ngô, phân bón cho người dân thông qua các chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước triển khai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người dân khi tham gia mô hình, dự án được nhà nước hỗ trợ giống lúa, ngô, phân bón theo quy định của chương trình và theo quy định của vùng thực hiện. Mức hỗ trợ giống lúa, ngô, phân bón giao động từ 70-100%.

Do đó, để được hỗ trợ của nhà nước liên quan đến đầu tư giống, phân bón cho sản xuất, đề nghị cử tri tuyên truyền vận động người dân tham gia vào các mô hình, dự án đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để được nhận hỗ trợ. Thông qua các mô hình, dự án người dân còn được tiếp cận với các giống mới, khoa học kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập trong sản xuất.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang triển khai 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) gồm: Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và các chương trình khác sử dụng nguồn kinh phí của tỉnh; đề nghị cử tri tham gia tuyên truyền vận động

người dân tham gia để được hỗ trợ sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân.

2.2. Ý kiến: “Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh tả lợn Châu Phi bùng phát, cây bí xanh có hiện tượng bị chết nhiều, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đối với các hộ dân”

Trả lời:

Hiện nay, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

- Đối với các thiệt hại do thiên tai:

Hàng năm sau khi kết thúc đợt thiên tai có thiệt hại lớn hoặc cuối năm, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tổng hợp số liệu thiệt hại trên cơ sở báo cáo của các địa phương (lúa, ngô, hoa màu, cây lâm nghiệp, vật nuôi bị chết...) báo cáo về Sở Tài chính để tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn. Trong 6 tháng đầu năm 2024 tình hình thiên tai diễn biến phức tạp ảnh hưởng nhiều về nhà cửa, tài sản của nhân dân, đối với sản xuất nông nghiệp có ảnh hưởng tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không quá lớn (hơn 700ha), do vậy vào cuối năm Sở Nông nghiệp và PTNT Nông thôn sẽ tổng hợp báo cáo đơn vị liên quan để tham mưu theo quy định.

Đề nghị các địa phương khi có thiệt hại do thiên tai xảy ra tổ chức thực hiện thống kê đánh giá thiệt hại theo trình tự, thủ tục hỗ trợ thực hiện tại Điều 6 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, tổng hợp báo UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo chung về Sở Nông nghiệp và PTNT theo hướng dẫn tại Văn bản số 878/STC-QLNS ngày 08/5/2024 của Sở Tài chính

- Hỗ trợ kinh phí cho các hộ trồng cây bí xanh thơm bị chết:

Ngày 05/4/2024, Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng đã thực hiện kiểm tra sâu bệnh hại trên cây bí xanh tại các xã Yên Dương, Chu Hương, kết quả kiểm tra cho thấy diện tích bí xanh bị chết do bệnh héo xanh, sương mai, thối thân; một phần diện tích chết do nông dân dùng phân gà chưa ủ hoai mục bón trực tiếp vào các gốc trồng bí xanh, một số diện tích bí xanh bị hạn cây không sinh trưởng được... đơn vị đã đề nghị Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã tăng cường tuyên truyền diễn biến sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ đến người sản xuất; thống kê diện tích bị bệnh, bị hạn gửi về Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có số liệu thống kê.

Căn cứ Điều 4 của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, theo đó các hộ sản xuất bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng tất cả các điều kiện tại Khoản 1,2,3,4, Điều 4 Nghị định trên. Khi có dịch bệnh trên cây trồng xảy ra trên địa bàn xã, trình tự thủ tục hỗ trợ thiệt hại được thực hiện theo Điều 6 của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP.

Từ các căn cứ trên đối chiếu với kiến nghị của cử tri hỗ trợ thiệt hại cho các hộ trồng cây bí xanh thơm bị chết là chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. Để tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật, đề nghị UBND xã nâng cao trách nhiệm: Phối hợp với cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn điều tra, giám sát, quản lý dịch hại thực vật để bảo vệ sản xuất; Tổ chức công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Chống dịch, thống kê, đánh giá thiệt hại do dịch hại thực vật gây ra; thực hiện chính sách hỗ trợ chống dịch cho nông dân, triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất khi xảy ra dịch để giảm nhẹ thiệt hại, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất¹

- Hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP):

Căn cứ Kế hoạch số 467/KH-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh về triển khai đồng loạt tiêm vắc xin phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi năm 2024, theo đó UBND tỉnh chỉ đạo riêng đối với kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi, hộ chăn nuôi, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã,... sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP: Trước mắt, cấp huyện, cấp xã hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định; trong trường hợp ngân sách cấp huyện, cấp xã không đảm bảo, vượt quá khả năng cân đối thì UBND các huyện, thành phố tổng hợp thiệt hại, nhu cầu kinh phí, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp gửi Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí từ ngân sách cấp tỉnh.

Năm 2024, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tính đến ngày 11/7/2024 trên địa bàn tỉnh xảy ra tại 3.214 hộ, 627 thôn, 98 xã thuộc 8 huyện, thành phố làm 15.782 con lợn chết, tiêu hủy với khối lượng 596, 96 tấn. Hiện nay, có 07 xã đã công bố hết dịch, 80 xã chưa qua 21 ngày; 11 xã đã qua 21 ngày, dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp, các địa phương đang tập trung cho công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên để kịp thời hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do bệnh DTLCP, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Ba Bể cũng như UBND các huyện, thành phố còn lại chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xin hỗ trợ đảm bảo trình tự theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, Hướng dẫn số 258/HD-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn trình tự thủ tục hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 467/KH-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh.

3. Cử tri Nguyễn Văn Lưu, thôn Bản Đán và cử tri Triệu Phúc Ty, Chủ tịch UBND xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông phản ánh: *“Diện tích được giao quản lý bảo vệ rừng của xã Đôn Phong lớn, cách xa trung tâm xã, trong khi lực lượng kiểm lâm mỏng. Đề : nghị Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm chỉ đạo lập chốt kiểm lâm tại địa phận giáp ranh giữa xã Bằng Phúc, huyện*

¹ Theo quy định tại Tại điểm c, d của Điều 8, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật về trách nhiệm của UBND các cấp

Chợ Đồn và xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông để thuận tiện cho việc kiểm soát, tuần tra bảo vệ rừng”.

Trả lời:

- Tổng diện tích tự nhiên của xã Đôn Phong là 12.759,18 ha trong đó diện tích rừng tự nhiên là 9.278,62 ha (theo số liệu công bố hiện trạng rừng năm 2023). Trong Luật Lâm nghiệp quy định rõ tại Điều 74. Nghĩa vụ chung của chủ rừng “1. Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo Quy chế quản lý rừng, quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”. Với phần diện tích rừng tự nhiên được giao cho các chủ quản lý là (UBND xã, cá nhân, cộng đồng dân cư,...), chủ rừng có trách nhiệm quản lý và bảo vệ tuân thủ theo quy định của pháp luật tuy nhiên để việc quản lý bảo vệ rừng được hiệu quả Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho chủ rừng tham gia quản lý bảo vệ rừng tự nhiên bằng các chương trình, dự án cụ thể đối với UBND xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông đang thực hiện hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự án 1 - Dự án 3) thực hiện khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng với tổng diện tích 5.912,25 ha chiếm hơn 63% diện tích rừng tự nhiên của xã quản lý, kinh phí được hỗ trợ cho các cộng đồng, hộ gia đình trong công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng. Các hình thức, phương thức thực hiện quản lý, bảo vệ cũng được quy định rõ tại các văn bản hướng dẫn, nghị định ban hành thực hiện Chương trình.

- Tại khoản 3, 4 Điều 102 Luật Lâm nghiệp đã quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã. Đồng thời, Kiểm lâm địa bàn có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn được phân công. Để đảm bảo công tác quản lý bảo vệ rừng đạt hiệu quả cần có sự tham gia, phối hợp giữa các đơn vị tại địa phương như Công an, Quân sự, Kiểm lâm, các ban ngành đoàn thể xã, các tổ, đội bảo vệ rừng tại thôn, bản vận dụng và thực hiện tốt các quy chế phối hợp trong lĩnh vực lâm nghiệp đã ký kết như (Quy chế phối hợp giữa Công an - Quân Sự - Kiểm lâm; Quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm và UBND xã; Quy chế phối hợp giữa Trạm Kiểm lâm và Công an xã).

- Về tổ chức, biên chế Kiểm lâm trên địa bàn: Hiện nay có Trạm Kiểm lâm Quang Thuận thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn 04 xã gồm: Quang Thuận, Đôn Phong, Dương Phong, Mỹ Thanh. Biên chế của Trạm Kiểm lâm Quang Thuận có 05 người, trong đó riêng địa bàn xã Đôn Phong do diện tích rừng tự nhiên lớn nên đã bố trí 02 Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn (là địa bàn xã duy nhất trên địa bàn huyện Bạch Thông được bố trí 02 Kiểm lâm viên phụ trách). Về tình hình chung biên chế của lực lượng thuộc Chi cục Kiểm lâm hiện nay đang thiếu 06 biên chế công chức Kiểm lâm, trong năm 2024 đã thực hiện cắt giảm 04 biên chế (03 công chức, 01 viên chức) và lộ trình trong năm 2025 sẽ tiếp tục cắt giảm 04 biên chế (03 công chức, 01 viên chức) thuộc Chi cục Kiểm lâm. Do vậy, hiện nay và

trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí, sử dụng biên chế Kiểm lâm do số lượng biên chế ngày càng giảm.

Thực hiện Văn bản số 2812/UBND-NCPC ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn v/v tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị. Trong đó UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo *“Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy không làm tăng thêm đầu mối, không tăng biên chế; đồng thời, phải bảo đảm theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương”*.

Căn cứ các nội dung thực trạng trên và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế thì việc xem xét lập Chốt Kiểm lâm tại địa phận giáp ranh giữa xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn và xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông là chưa thực sự phù hợp, cần thiết và theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tăng cường chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng và tham mưu cho UBND xã. Đồng thời đề nghị UBND xã Đôn Phong thực hiện quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 102, Luật Lâm nghiệp; đề nghị Chủ tịch UBND xã Đôn Phong quan tâm tăng cường chỉ đạo các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể, các Tổ nhận khoán bảo vệ rừng và tuyên truyền phổ biến giáo dục đến người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định trong lĩnh vực lâm nghiệp.

4. Cử tri Cao Thiện Trung, thôn Nà Đán và một số cử tri xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông phản ánh *“Tại khu vực rừng phòng hộ do cộng đồng thôn Nà Đán, Bản Đán thuộc xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông bảo vệ có hiện tượng sử dụng máy xúc mở đường vào rừng, chặt, phát, phá rừng trái phép. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”*

Trả lời:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ rừng, sau khi có thông tin tình hình đào bới, san ủi tại khu vực rừng thôn Vằng Bó, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông (*vi trí xảy ra vi phạm*), Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 373/CCKL-TTPC ngày 28/6/2024 về việc thực hiện xác minh vụ việc phát phá rừng trái pháp luật xảy ra tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Theo đó đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xác minh vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn đã thành lập Tổ kiểm tra, xác minh vụ việc đào bới, san ủi mở đường, phát phá rừng trên địa bàn xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 246/QĐ-CCKL ngày 02/7/2024 và Kế hoạch số 55/KH-CCKL ngày 04/7/2024 kế hoạch Kiểm tra, xác minh vụ việc đào bới, san ủi mở đường, phát phá rừng trái pháp luật tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, vụ việc đã được lực lượng Kiểm lâm lập hồ sơ ban đầu, tiếp tục phối hợp với các ngành

chức năng và chính quyền xã Đôn Phong xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

5. Cử tri Hoàng Văn Hỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn cho biết: *“Thời gian qua trên địa bàn xã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi làm ảnh hưởng đến Dự án nuôi lợn thịt trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Cử tri đề nghị sớm có chỉ đạo chuyển Dự án nuôi lợn sang dự án khác để bà con triển khai thực hiện”*

Trả lời:

Ngày 24/5/2024 UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo số 3515/UBND-NNTNMT về tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh trong đó chỉ đạo UBND các huyện, thành phố *“Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để thực hiện đảm bảo theo đúng mùa vụ, đúng đối tượng. Đối với những dự án đã được phê duyệt nếu không đảm bảo đối tượng hoặc không triển khai thực hiện được do tình hình dịch bệnh..., khẩn trương rà soát, đề xuất lập dự án mới để triển khai thực hiện...”*

Đồng thời sau cuộc họp ngày 29/5/2024 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật do đồng chí Nông Quang Nhất chủ trì, ngày 31/5/2024 UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 126/TB-UBND về thông báo kết luận của đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình dịch bệnh và giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Trong đó có chỉ đạo: UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi lợn:

“+ Đối với các dự án chưa triển khai thực hiện, các địa phương cần rà soát, tư vấn, hướng dẫn cho các chủ trì liên kết, dự án cộng đồng xem xét không thực hiện Dự án chăn nuôi lợn trong giai đoạn này đối với những nơi đang công bố dịch, vùng bị uy hiếp, vùng giáp ranh nơi công bố dịch; khuyến khích chuyển sang thực hiện dự án khác có hiệu quả hơn.”

+ Đối với các dự án đã triển khai thực hiện: Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh DTLCP theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời; con giống phải đảm bảo rõ nguồn gốc, được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định.”

Căn cứ các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại 02 văn bản trên, đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục có văn bản chỉ đạo UBND các xã phường, thị trấn, các chủ đầu tư, chủ trì liên kết, tổ nhóm cộng đồng tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời hướng dẫn thực hiện việc dừng dự án chăn nuôi lợn và chuyển sang thực hiện dự án khác theo các nội dung sau:

- Chủ đầu tư, chủ trì liên kết, tổ nhóm cộng đồng căn cứ vào thông báo công bố dịch tả lợn Châu Phi của cấp có thẩm quyền, tổ chức họp với các hộ dân

tham gia dự án để xem xét việc thống nhất dừng thực hiện dự án (trong đó Chi trì liên kết, tổ nhóm cộng đồng lập biên bản xác định rõ nguyên nhân dừng thực dự án do dịch tả lợn Châu Phi) và xem xét đăng ký đề xuất dự án mới để triển khai thực hiện.

- Sau khi thống nhất, chủ trì liên kết, tổ nhóm cộng đồng trình chủ đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định dừng, kết thúc thực hiện dự án chăn nuôi lợn. Đồng thời cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc triển khai thực hiện dự án mới làm cơ sở cho chủ trì liên kết, tổ nhóm cộng đồng xây dựng dự án, phê duyệt và triển khai thực hiện.

6. Cử tri Triệu Thái Nghiệp, thôn Pác Pậu, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn đề nghị “Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm có chính sách hỗ trợ cho người dân mua vaccin tiêm phòng chống dịch tả lợn Châu phi”

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn, trong đó bổ sung bệnh Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) là bệnh động vật trên cạn nằm trong danh mục bắt buộc phải công bố dịch. Tuy nhiên bệnh DTLCP chưa nằm trong danh mục theo quy định của Bộ nông nghiệp và PTNT là bệnh bắt buộc phải tiêm phòng định kỳ hàng năm. Do vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT (*Chi cục Chăn nuôi và thú y*) chưa có cơ sở để tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù từ ngân sách nhà nước để tiêm phòng định kỳ cho đàn lợn hàng năm.

Trong chăn nuôi lợn đòi hỏi thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó việc tiêm phòng các loại vắc xin (có cả vắc xin DTLCP) đã được một số hộ chăn nuôi thực hiện trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 467/KH-UBND ngày 10/7/2024 về việc triển khai đồng loạt tiêm vắc xin phòng, chống Dịch tả Lợn Châu phi năm 2024, theo đó đề nghị đối với kinh phí mua vắc xin DTLCP: Hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi tự chủ động chi trả kinh phí mua vắc xin DTLCP để tiêm phòng cho đàn lợn thịt tại hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi. Ngân sách nhà nước không hỗ trợ mua vắc xin. Do đó Sở Nông nghiệp và PTNMT đề nghị người dân chủ động mua vắc xin để tiêm phòng bệnh DTLCP cho đàn lợn theo Kế hoạch đã ban hành.

Trong thời gian tới, sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT hoặc các Bộ, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền quy định bệnh DTLCP nằm trong danh mục bệnh bắt buộc phải tiêm phòng thì cơ quan chuyên môn sẽ nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ cho người dân.

7. Cử tri Lục Văn Minh, Bí thư Chi bộ thôn Nà Vài, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm phản ánh “*Vừa rồi, Trung tâm Khuyến nông (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT) đã ban hành Công văn số 35/TTKN-KHKT ngày 29/01/2024 về việc thông báo đăng ký nhu cầu thực hiện mô hình “Chăn nuôi thâm canh, vỗ béo bò thịt (giống bò lai) gắn với liên kết hỗ trợ sản phẩm năm 2024”.* Hiện

nay, người dân thôn Nà Vài, xã Bằng Thành có nhu cầu tham gia mô hình chăn nuôi, vỗ béo giống bò ta. Đề nghị cho biết thời gian tới tỉnh có chương trình, dự án nào hỗ trợ không và quan tâm giúp người dân thực hiện nuôi bò vỗ béo là giống địa phương”

Trả lời:

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao cho đơn vị chuyên môn thuộc Sở (Trung tâm Khuyến nông), xem xét trả lời cử tri như sau:

Trung tâm Khuyến nông là đơn vị được giao thực hiện chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2024; theo đó năm 2024 Chương trình trong đó có xây dựng mô hình “Chăn nuôi thâm canh, vỗ béo bò thịt (giống bò lai) gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để triển khai thực hiện mô hình này, Trung tâm Khuyến nông đã có Công văn số 35/TTKN-KHKT ngày 29/1/2024 về việc thông báo đăng ký nhu cầu thực hiện mô hình “Chăn nuôi thâm canh, vỗ béo bò thịt (giống bò lai) gắn với liên kết hỗ trợ sản phẩm năm 2024”, thời hạn đăng ký thực hiện là ngày 5/2/2024. Tuy nhiên đến ngày 5/2/2024 Trung tâm Khuyến nông không nhận được văn bản đăng ký thực hiện mô hình của các đơn vị, do vậy Trung tâm Khuyến nông đã có Công 2 văn số 43/TTKN-KHKT ngày 5/2/2024 về việc không thực hiện mô hình “Chăn nuôi thâm canh, vỗ béo bò thịt (giống bò lai) gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”. Kinh phí thực hiện mô hình Trung tâm Khuyến nông đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương chuyển thực hiện nhiệm vụ khác cần thiết và phù hợp với điều kiện địa phương.

Theo ý kiến của cử tri phản ánh như trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Pác Nặm xem xét nghiên cứu ý kiến đề nghị của cử tri để xây dựng kế hoạch, nhu cầu thực hiện mô hình sản xuất sát với điều kiện thực tế của địa phương để đề xuất thực hiện mô hình tại Chương trình Khuyến nông giai đoạn và Kế hoạch Khuyến nông hằng năm của địa phương. Hiện nay các hộ chăn nuôi vỗ béo bò là giống bò địa phương tại xã Bằng Thành có nhu cầu về quy trình kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông sẽ cử cán bộ chuyên môn đến hỗ trợ về tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người chăn nuôi tại địa phương.

8. Ý kiến cử tri Hoàng Văn Thu, thôn Lũng Siên, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông phản ánh: *“Việc cấm mốc ranh giới Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ một số điểm vào rừng sản xuất của người dân và sát với nhà người dân tại xã Vũ Muộn. Đề nghị kiểm tra, xác định và cấm mốc ranh giới lại cho chính xác”.*

Trả lời:

Nhận được ý kiến cử tri, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ kiểm tra, xác minh đối với các mốc ranh giới mà cử tri có ý kiến, qua kiểm tra ngoài thực địa đối chiếu với bản đồ 3 loại rừng xã Vũ Muộn (ban hành kèm theo Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn) tại cột mốc số 26 có tọa độ X:445301; Y:2457467 thuộc lô 148 khoảnh 7 tiểu khu 365 được quy hoạch là rừng đặc dụng do Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ quản lý. Việc cấm mốc ranh giới Khu dự trữ

thiên nhiên Kim Hỷ được thực hiện trong ranh giới Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ quản lý và theo đúng quy định hiện hành. Tại buổi kiểm tra tại thực địa, công chức thuộc Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ đã làm việc và tuyên truyền cho cử tri được rõ.

9. Cử tri Hoàng Văn Ứng, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn đề nghị: “Có định hướng quy hoạch trồng cây dược liệu quý ngoài trồng cây lấy gỗ chế biến xuất khẩu và có các chính sách thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến dược liệu”

Trả lời:

Việc phát triển dược liệu quý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được UBND tỉnh định hướng phát triển tại Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển dược liệu tỉnh Bắc Kạn, theo đó các cây dược liệu được định hướng phát triển tại 04 tiểu vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh: Tiểu vùng Trung tâm (huyện Chợ Mới, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn); tiểu vùng phía Đông (huyện Na Rì); tiểu vùng phía Tây (huyện Chợ Đồn); tiểu vùng phía Bắc và Tây Bắc (gồm các huyện: Ba Bể, Pác Nặm và Ngân Sơn) được xác định. Với định hướng phát triển trên 26 loài dược liệu gồm: Ba kích, cát sâm, gấc, kim ngân hoa, trà hoa vàng, khôi nhung tía, đinh lăng, hà thủ ô, nghệ vàng, bình vôi, dong riềng đỏ, gừng gió/đá, ích mẫu, kim tiền thảo, lan kim tuyến, củ dôm, báy lá 1 hoa, khúc khắc, Mướp đắng rừng, sả chanh, Cà gai leo, đầu tằm, thạch đen, mật mong hoa, giảo cổ lam, bách bộ. Theo đó, xác định đến năm 2025 tổng diện tích dược liệu là 550 ha, trong đó 350 ha trồng thâm canh (mở rộng các cây đã trồng và trồng thêm các cây mới) và 200 ha trồng dưới tán với 11 loài cây thuốc nhằm tạo điều kiện để người dân được phát triển kinh tế từ rừng được giao, qua đó nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng.

Đồng thời khuyến khích người dân phát triển các loài dược liệu theo nhu cầu của thị trường và đảm bảo phù hợp với các vùng sinh thái của tỉnh Bắc Kạn thông qua các chuỗi liên kết sản xuất sử dụng kinh phí từ nguồn của 3 Chương trình MTQG đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Chương trình Nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo và Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi).

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030: Sở Nông nghiệp và PTNT đang triển khai Dự án Đầu tư vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 194/QĐ-UBND ngày 02/02/2024, thông qua dự án sẽ hỗ trợ xây dựng được vùng nguyên liệu có quy mô 150ha và đầu tư xây dựng 01 nhà máy chế biến dược liệu tại xã Chu Hương huyện Ba Bể.

Nhằm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp cung cấp thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp vào Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư.

10. Cử tri Ma Văn Bấy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn: *“Đề nghị cho biết trên địa bàn xã Yên Phong có khoảng 100ha đất rừng nhưng không thuộc phạm vi thụ hưởng chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Cử tri đề nghị thiết kế bổ sung diện tích rừng nói trên để thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững”.*

Trả lời:

Hiện nay UBND xã Yên Phong đang là chủ đầu tư thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 có các hoạt động liên quan về lâm nghiệp. Do đó đề nghị cử tri làm việc với UBND xã Yên Phong để làm rõ diện tích rừng mà cử tri nêu thuộc nội dung hỗ trợ nào của dự án để tổ chức thực hiện theo quy định.

Đề nghị UBND huyện Chợ Đồn chỉ đạo UBND xã Yên Phong (Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 đảm bảo tiến độ, hiệu quả theo quy định. Trong đó ưu tiên các hoạt động bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn đều được hưởng chính sách hỗ trợ.

11. Cử tri Hoàng Văn Quý, thôn Khuổi Khương, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn phản ánh: *“Xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn là một trong những địa phương trong tỉnh tham gia dự án “Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO₂” (KfW8) do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. Phần công việc thực hiện tại tỉnh Bắc Kạn, chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, dự án KfW8 đã kết thúc nhưng chưa thanh toán số tiền 20% còn lại cho các hộ dân đã tham gia thực hiện dự án. Đề nghị chủ đầu tư thanh toán, đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân”*

Trả lời:

Căn cứ Điều 15 Quyết định số 515/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 30/11/2016 của Tổng cục Lâm nghiệp theo đó hướng dẫn quản lý rừng Thông Mã vĩ hộ gia đình của dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO₂ có quy định các giai đoạn giám sát và thanh toán như sau:

“Điều 15. Giám sát, nghiệm thu và phúc kiểm kết quả nghiệm thu

Các chủ rừng trồng tham gia trồng rừng sẽ nhận được khoản thanh toán từ dự án KfW8 dựa trên sự tham gia chuẩn bị và tuân thủ thực hiện của họ đối với các kế hoạch quản lý đã được phê duyệt trong thời gian 4 năm. Khoản thanh toán chỉ được chi trả sau khi:

- BQLDA huyện hoàn thành hoạt động nghiệm thu (đối với 100% địa điểm) và BQLDA tỉnh hoàn thành hoạt động nghiệm thu (tại ít nhất 10% địa điểm)

- BQLDA trung ương và cán bộ Văn phòng tư vấn (VPTV) cùng hoàn thành hoạt động phúc kiểm (tại ít nhất 5% địa điểm) và kết quả phúc kiểm được đánh giá là đạt.

1. Các bước và mẫu giám sát

Năm	Mẫu giám sát	Giai đoạn	Thanh toán % của tổng giá trị
1	Mẫu 1	Sau khi hoàn thành kế hoạch quản lý đơn giản	10%
2	Mẫu 2	Sau khi đánh dấu tĩa thừa	Không thanh toán
	Mẫu 3	Sau tĩa thừa (Loại A & Loại B) và tĩa cành (Loại B)	40%
3	Mẫu 4	Sau khi đào hố	Không thanh toán
	Mẫu 5	Sau khi trồng cây	30%
4	Mẫu 6	Đo đếm tỷ lệ cây sống và kiểm tra hiện trường	10%
5	Mẫu 6	Đo đếm tỷ lệ cây sống và kiểm tra hiện trường	10%

Theo quy định trên thì các hộ được ban quản lý dự án tỉnh Bắc Kạn thanh toán sau khi có nghiệm thu của Ban QLDA KfW8 Huyện, Tỉnh, Ban Trung Ương và của cán bộ văn phòng Tư vấn.

Đối với các hộ hiện nay chưa được thanh toán 20% tiền chăm sóc rừng năm 3 và năm 4 là do đến năm 2022 dự án đã kết thúc theo quyết định 211/QĐ-TTg ngày 16/02/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư ‘‘Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2’’ sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Đức;

Năm 2023 ban quản lý dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 tỉnh Bắc Kạn đã làm thủ tục quyết toán hoàn thành phần vốn nước ngoài do Ban quản lý dự án KfW8 tỉnh Bắc Kạn thực hiện với Bộ Nông nghiệp & PTNT và đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt quyết toán hoàn thành phần vốn nước ngoài do Ban quản lý dự án KfW8 tỉnh Bắc Kạn thực hiện bằng quyết định số 1743/QĐ-BNN-TC ngày 17/6/2024.

Tại mục 6 Tổng các khoản công nợ tại quyết định số 1688/QĐ-BNN-TC ngày 12/6/2024 và quyết định số 1743/QĐ-BNN-TC ngày 17/6/2024 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành phần vốn nước ngoài do Ban quản lý dự án KfW8 tỉnh Bắc Kạn thực hiện thì số tiền còn phải thu (chưa bao gồm lãi) nộp ngân sách nhà nước là: 3.701.053.159 đồng.

+Phải thu của huyện Chợ Mới là 3.271.824.000 đồng (Xã Nông Hạ: 627.925.000 đồng; Xã Thanh Thịnh: 522.890.000 đồng, xã Thanh Mai:

540.787.000 đồng; Xã Cao Kỳ: 471.348.000 đồng; xã Mai Lạp: 1.108.874.000 đồng)

+ Phải thu của huyện Ngân Sơn là: 429.229.159 đồng (Xã Đức Vân: 164.954.800 đồng; Xã Thượng quan: 15.729.807 đồng; Xã Vân Tùng: 162.129.808 đồng; Xã Bằng Vân: 51.294.000 đồng; Xã Thượng Ân: 35.120.744 đồng)

Từ các lý do trên Ban quản lý dự án không có cơ sở để thanh toán cho các hộ gia đình khi dự án đã kết thúc.

Đối với hộ gia đình Ông Hoàng Văn Quý thôn Khuổi Khương xã Thượng Quan, tham gia tham gia dự án “Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO₂”(KfW8) được mở sổ tài khoản tiền gửi tại công văn số 111-21/01/2020 với diện tích tham gia là 2,82 ha tương đương 33.276.000 đồng; Tổng số tiền gốc gia đình hộ ông quý đã được dự án KfW8 thanh toán là: **29.948.600 đồng** (trong đó sau khi trả thừa được thanh toán tại công văn số 115- 30/11/2020 là 16.638.000 đồng, sau khi Trồng cây được thanh toán tại công văn số 38-22/07/2021 là 9.983.000 đồng, sau khi chăm sóc năm 1 được thanh toán tại công văn số 54 - 19/12/2022 là 3.327.600 đồng.)

Số tiền gốc gia đình ông Quý còn phải trả lại ngân sách nhà nước theo quyết định số 1688/QĐ-BNN-TC ngày 12/6/2024 và quyết định số 1743/QĐ-BNN-TC ngày 17/6/2024 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành phần vốn nước ngoài do Ban quản lý dự án KfW8 tỉnh Bắc Kạn thực hiện là: **3.327.400 đồng** (đây là số tiền chăm sóc năm 2 gia đình ông quý chưa được thanh toán vì dự án đã kết thúc).

Trên đây là kết quả giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh và gửi nội dung trả lời đến cử tri liên quan được biết./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như trên;
- GD, các PGD Sở;
- Các Chi cục: Kiểm lâm, Thủy lợi, PTNT, CN&TY; TT, BVTV và QLCL;
- Các Trung tâm: Khuyến nông; Nước sạch và VSMT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Mỹ Hải